

เชิญพินิจดู

พระเยซุ

โอ! ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าแผ่นดิน และสรรพสิ่งในโลก โดยพระเมตตาและพระกรุณาของพระองค์ ขอให้โปรดนำหนังสือเล่มนี้ไปถึงสหายที่รัก ซึ่งพระเจ้าทรงดำริเลือกสรรไว้ตั้งแต่แรกสร้างโลก ขอให้พระองค์โดยพระวิญญูญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงชี้แจง ทรงเปิดจิตใจของสหายที่รักเหล่านี้เพื่อเขาจะได้พบกับพระองค์ และเชื่อในพระองค์ ในพระนามแห่งพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน

เชิญ! พินิจดูพระเยซู

อ่านข้อพระคัมภีร์ จากหนังสือกิตติคุณลูกา บทที่ 19 ข้อ 1-10

ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จผ่านเมือง เยรีโค นี่แะมีชายคนหนึ่งชื่อ ศักเกียส เป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี ศักเกียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่า พระองค์เป็นผู้ใด แต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่น ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย เขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อ เพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้น เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่น พระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ดูศักเกียส แล้วตรัสแก่เขาว่า, “ศักเกียสเอ๋ย, จงรีบลงมา, เพราะว่าเราจะต้องหยุดพักอาศัยในดึกของท่านวันนี้” แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดี เมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้ว เขาพากันบ่นว่า “พระองค์ไปพักอาศัยอยู่กับคนบาป” ฝ่ายศักเกียสยืนทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า, ทพยสิ่งของของข้าพเจ้า ๆ ขอมให้คนอนาถาถึงหนึ่งและถ้าข้าพเจ้าได้อธิงของของผู้ใด, ข้าพเจ้าขอมคินให้เขาสีเทา.” พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “วันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วย เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด”

ในข้อพระคัมภีร์ข้างบนนี้, เราจะสังเกตคำที่ว่า **“เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหา และช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด”** พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาในโลก พระองค์มีพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า การมาของพระองค์นั้น เพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด เพื่อนที่รัก พระเยซูคริสตเจ้าได้เสด็จมาเพื่อท่าน พระองค์เสด็จมาแสวงหาท่าน และเพื่อที่จะช่วยให้รอด ท่านทราบไหมว่าท่านคือผู้หลงผิด? ภายในจิตใจท่านเปี่ยมด้วยสันติสุขกระนั้นหรือ? ท่านทราบไหมว่าหลังจากที่ท่านละโลกนี้ไปแล้ว ท่านจะไป ณ แห่งใด? ความรู้สึกของท่านในขณะนี้ ท่านอาจไม่ต้องการพระเยซูคริสต ท่านไม่ต้องการพระเจ้า แต่ท่านทราบไหมว่า พระเยซูคริสตต้องการท่าน พระเจ้าต้องการท่าน พระเยซูคริสตเสด็จมาหาท่าน เป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่า พระองค์ต้องการท่าน ในข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปแล้วนั้น บอกแก่เราอย่างชัดเจนว่า พระเยซูคริสตเสด็จมาเพื่อแสวงหากคนผิดบาป และช่วยคนผิดบาปเหล่านั้นให้รอด

ศักเกียสต้องการเห็นพระเยซู

ศักเกียสเป็นนายด่านภาษี และเป็นผู้ที่มั่งมีผู้หนึ่งในเมืองเยรีโค เขามีความต้องการที่จะเห็นพระเยซู เพราะเขาเคยได้ยินพระนามของพระองค์ และเคยได้รับฟังเรื่องราวของพระองค์มาแล้ว แต่เขาไม่เคยเห็นพระองค์เลย ฉะนั้นในวันที่เขาได้ทราบว่าพระเยซูได้เสด็จมาใกล้เมืองเยรีโค เขาจึงถือโอกาสนั้นเพื่อที่จะดูให้เห็นว่าพระเยซูคือผู้ใด เพื่อนที่รัก เพราะเหตุใดเล่า ศักเกียสจึงต้องการเห็นพระเยซู เพราะว่าภายในจิตใจของเขาบังเกิดความต้องการ และความต้อการอันนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถจัด

ให้หายไปได้ ถึงแม้ว่าสักเกียสจะเป็นคนมั่งมี เขาประสงค์สิ่งใดก็ได้ดั่งใจ แต่ขณะนี้เขาเกิดมีความต้องการอันหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินทอง, มนุษย์, หรือสรรพสิ่งใด ๆ ก็ไม่ว่าจะดับความต้องการอันนี้ได้ เขามีความต้องการอันแปลกประหลาด ภายในจิตใจของเขาไม่มีความพอใจ ไม่มีสันติสุข เขาอยากให้เห็นพระเยซูเขาต้องการพระเยซู

แต่สักเกียสต้องได้รับความยากลำบากอย่างยิ่ง ในการที่จะดูพระเยซู “เพราะคนแน่น, ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย” ในที่นั้นมีผู้คนมาต้อนรับพระเยซูมากมาย สักเกียสไม่ทราบว่ามีฝูงชนมากมายเช่นนั้นผู้ใดคือพระเยซู เพื่อนที่รัก...ขณะนี้ท่านยังไม่ได้เชื่อในพระเยซู ก็เพราะท่านยังมีได้เห็นพระองค์ถ้าท่านเห็นองค์พระเยซูแล้ว ท่านจะต้องเชื่อในพระองค์ ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับสักเกียส ในที่นั้นพระเยซูทรงถูกรายล้อมด้วยบุคคลมากมาย พระองค์ทรงถูกบังเสีย แต่สักเกียสเขาไม่ต้องการดูบุคคลอื่นใด เขาต้องการเห็นพระเยซู ดังนั้นเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าดันมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์ และเพียงแต่สักเกียสได้เห็นพระเยซูคริสต์เท่านั้น ข้อข้องใจและความต้องการของเขาก็ถูกขจัดเสียสิ้น เพื่อนที่รัก...ในที่นี้ก็เช่นกัน เราเพียงต้องการให้ท่านเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น ท่านมีต้องเชื่อในผู้อื่นใด ท่านไม่ต้องมองดูผู้อื่นแต่จงดูแต่พระเยซูคริสต์ ท่านเชื่อหรือไม่ว่า เพียงแต่ในจิตใจของท่านมีความต้องการที่จะเห็นพระเยซูและต้อนรับพระองค์เท่านั้น ท่านก็จะได้รับความรอด นี่แหละคือศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์มิใช่คำสอน, ข้อห้าม, หรือกฎที่จะให้ท่านปฏิบัติตาม แต่ศาสนาคริสต์เพียงแต่ต้องการให้ท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เมื่อท่านได้เห็นพระองค์ รู้จักพระองค์และต้อนรับพระองค์แล้ว ท่านก็จะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นกับพระองค์ และในจิตใจท่านก็จะเปี่ยมด้วยความสุข นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่ง เพื่อนที่รัก หากจิตวิญญาณของท่านเกิดความต้องการเช่นนี้ขึ้น เราเชื่อแน่ว่า สรรพสิ่งและบุคคลอื่นใดก็ไม่อาจจะทำให้ท่านพอใจได้ มีแต่องค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถเติมเต็มในท่าน เพียงแต่ท่านได้เห็นพระองค์และต้อนรับพระองค์ ท่านก็จะได้รับความรอด และความพอใจ นี่แหละคือศาสนาคริสต์พระกิตติคุณ ที่เราจะประกาศให้ท่าน

พระเยซูคริสต์ทรงดำเนินชีวิตทรงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ประมาณ 30 ปีเศษเท่านั้น และพระคำที่พระองค์ทรงสอนสั่งก็มีไม่มาก แต่สิ่งที่พระองค์ต้องการให้พวกเรายึดมั่นก็คือ มนุษย์ต้องเชื่อในพระองค์, รักพระองค์และดำเนินตามพระองค์ พระองค์ได้ทรงตรัสถ้อยคำ ซึ่งย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพระองค์ไว้หลายครั้ง พระองค์ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรามา ผู้นั้นมีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 5:24) “เราเป็นทิพย์อาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะมีได้ดอดอยากและผู้ที่ยังใจในเราจะมิได้กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6:35) “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเราจะมีได้เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) “เพราะว่า ถ้าท่านมิได้เชื่อว่าเราเป็นผู้ นั้น ท่านจะตายในการบาปของตัว” (ยอห์น 8:24)

เพื่อนที่รัก การที่เราประกาศพระกิตติคุณให้ท่านนั้น มิได้ประสงค์ให้ท่านทราบถึงหลักการทั้งหลายในศาสนาคริสต์ แต่ต้องการให้ท่านตั้งใจดูองค์พระเยซูเท่านั้น เมื่อท่านเห็นพระองค์แล้วท่านก็จะได้รับความรอด. ศักดิ์สิทธิ์นี้ ภายในของเขามีความต้องการที่จะดูพระเยซู ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมาย แต่ความต้องการที่จะเห็นพระเยซูของเขานั้นมิได้จางหายไปเลย เขาไม่พะวงกับความลำบากเหล่านั้น เมื่อเขาเห็นต้นมะเดื่อ จึงได้วิ่งไปยังข้างหน้า และปีนขึ้นไปบนต้นมะเดื่อนั้น เพื่อที่จะได้เห็นพระเยซู

พระเยซูมองดูศักดิ์สิทธิ์ก่อน

ศักดิ์สิทธิ์ต้องการดูพระเยซู แต่ความจริงนั้นเขาดูพระเยซูหรือพระเยซูเขาก่อน? เพื่อนที่รัก พระกิตติคุณของพระองค์ได้ปรากฏให้เห็น ณ ที่นี้ ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เห็นพระเยซูแต่พระเยซูมองดูเขาก่อน การที่พระองค์เสด็จมายังเมืองเยรีโคนั้น พระองค์มีพระประสงค์ที่ว่า “**เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหา และช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด**” พระองค์เสด็จมาหาศักดิ์สิทธิ์ และช่วยยี่ให้เขาได้รับความรอดศักดิ์สิทธิ์มีความต้องการที่จะเห็นพระเยซู ตัวเขาเองนั้นไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อน ในฝูงชนมากมาย เช่นนั้นเขาไม่อาจทราบได้ว่า ผู้ใดคือพระเยซูแต่ทันใดในฝูงชนนั้น ศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นบุคคลผู้หนึ่งหงายหน้าขึ้นดูเขาและพูดว่า “**ศักดิ์สิทธิ์เอ๋ย, จงรีบลงมา**” ในที่นี้แสดงให้เราเห็นว่า ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ที่แสวงหาพระเยซูคริสต์ แต่พระเยซูคริสต์ต่างหากที่แสวงหาศักดิ์สิทธิ์พระองค์เองที่เห็นศักดิ์สิทธิ์ก่อน พระองค์เองที่ทรงเรียกศักดิ์สิทธิ์ก่อน พระองค์ทรงรู้จักชื่อของศักดิ์สิทธิ์ และพระองค์ทรงทราบว่า ท่ามกลางฝูงชนนั้นคนใดคือศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนที่รัก ขณะนี้ พระองค์ก็ทรงทราบว่าตัวท่านคือผู้ใด และพระองค์ทรงทราบนามของท่าน พระองค์พร้อมที่จะแสวงหาท่านเช่นกัน

พระเยซูตรัสกับศักดิ์สิทธิ์ว่า “ศักดิ์สิทธิ์เอ๋ย, จงรีบลงมา, เพราะเราจะต้องหยุดพักอาศัยในตึกของท่านวันนี้” ฝ่ายศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขาได้ยินพระคำของพระองค์เช่นนี้ก็บังเกิดความปิติยินดี ครั้งแรกเขาเพียงแต่อยากเห็นพระเยซูเท่านั้น และไม่เคยมคิดว่าพระองค์จะเสด็จมาพักยังบ้านของเขาด้วย ดังนั้นเขาจึงทำการต้อนรับพระองค์ด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่ง

เพื่อนที่รัก หากท่านต้องการได้รับความรอด เป็นสิ่งง่ายมาก พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ ณ ที่นี้ พระองค์ได้มองดูท่านทั้งหลายแล้ว เพียงแต่ท่านทำการต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมเท่านั้น ท่านก็จะได้รับความรอด วันนี้ท่านได้รับฟังพระกิตติคุณของพระองค์แล้ว ท่านไม่ควรคิดว่านั่นเป็นเพียงเหตุบังเอิญเท่านั้น มิใช่ มันไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่เป็นการที่พระเยซูเสด็จมาแสวงหาท่าน ปัญหาที่มีเพียงว่าท่านจะทำการต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีหรือไม่เท่านั้น

ต้อนรับพระเยซู

การต้อนรับพระเยซูคืออะไร? ในหนังสือกิตติคุณของท่านยอห์น บทที่ 1 ข้อ 12 กล่าวไว้ว่า “แต่ว่าคนทั้งหลายที่ได้ต้อนรับพระองค์, พระองค์ทรงโปรดให้มีอำนาจที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้คือ คนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนามพระองค์” ฉะนั้น การต้อนรับพระองค์ก็คือการวางใจในพระองค์, ครั้งหนึ่งมีผู้ถามเพื่อนคนหนึ่งว่า “ท่านได้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วหรือยัง” เพื่อนผู้นั้นตอบว่า “ข้าพเจ้าวางใจแล้วหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าดียิ่งนัก และพระองค์ยังเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสูงส่ง ผู้หนึ่ง, ข้าพเจ้าเคารพและยำเกรงในพระองค์” เพื่อนที่รัก...เราขอบอกท่านว่า นี่ไม่ใช่การวางใจการเคารพยำเกรงไม่ใช่การวางใจ การวางใจนั้นต้องเช่นเดียวกับศักเกียส คือ ต้อนรับพระองค์ด้วยความปิติยินดี การต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้า ก็คือการวางใจในพระองค์ บัดนี้หากท่านได้ต้อนรับพระองค์เข้าไปในจิตใจของท่านด้วยความปิตินดีท่านก็จะได้รับความรอด

ประจักษ์พยานในความรอดของศักเกียส

เมื่อศักเกียสได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้ว เขาก็ได้รับความรอด ศักเกียสนั้นเขาได้ฟังคำสอนของพระองค์น้อยครั้งมาก ความจริงแล้ว เขาแทบจะไม่เคยได้ฟังเลย แต่เพียงแต่เขาต้อนรับพระเยซู ความรอดก็มาถึงตัวเขา เราจะทราบได้อย่างไรว่า ศักเกียสได้รับความรอดแล้ว โอ-เพื่อนที่รัก ศาสนาคริสต์เป็นความจริง มิใช่เป็นหลักการทางปรัชญา ที่ต้องใช้สมองครุ่นคิด แต่ก็มีใช้หลักการอันไร้เหตุผล แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีข้ออ้างอิงทั้งสิ้น เราสามารถทราบได้ว่า มนุษย์เราจะได้รับความรอดหรือไม่ มนุษย์เราจะได้ชีวิตนิรันดร์หรือไม่ และมนุษย์เราจะได้เห็นพระเยซูคริสต์หรือไม่ แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าศักเกียสได้รับความรอดแล้ว? เราสามารถทราบได้จากคำพูดของศักเกียสที่พูดต่อพระเยซูคริสต์ เขาพูดต่อพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมให้คนอนาถากิ่งหนึ่ง และถ้าข้าพเจ้าได้น้อยโง่งของของผูใด ข้าพเจ้ายอมคืนให้เขาเสีย” เพื่อนที่รัก ท่านจงคิดดูเถิด ความจริงแล้ว ศักเกียสเป็นนายด่านภาษีที่ยังมั่งมีด้วย แล้วเขามั่งมีได้ด้วยวิธีใดเล่า? เขากล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้า ได้น้อยโง่งผูใด” ถ้อยคำนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ศักเกียสได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำการน้อยโง่งหลอกหลวงคน และเมื่อเขามั่งมีแล้ว เขาก็คิดแต่เพียงจะเพิ่มพูนเงินทองของเขาเท่านั้น เขาไม่เคยคิดถึงผู้อื่นเลย เขาเป็นคนโลกและเห็นแก่ตัว นี่แหละจึงทำให้เขาเป็นคนมั่งมีขึ้นมาได้ แต่บัดนี้เขาได้รับความรอดแล้ว เขาจึงนำเอาทรัพย์สินของตนเองกิ่งหนึ่งให้แก่คนอนาถา และยังคืนให้กับผู้ที่เขาได้น้อยโง่งมา แต่ถ้าหากศักเกียสมิได้เห็นพระเยซู มิได้ต้อนรับพระองค์แล้ว หากเราไปกล่าวแก่เขาว่า “ศักเกียส ท่านไม่ควรจะน้อยโง่งหลอกหลวงเลย ท่านควรจะนำเอาทรัพย์สินเงินทองของท่านออกมาช่วยเหลือคนอนาถา” เช่นนี้ ท่านคิดหรือว่าศักเกียสจะทำตาม เพราะศักเกียสนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่เคยคิดถึงผู้อื่น คำนี้แต่

ผลประโยชน์ส่วนตัวฝ่ายเดียว แต่บัดนี้ศกเกียสได้เปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกิน และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยืนยันว่า ศกเกียสได้รับความรอดแล้ว

ประจักษ์พยานในความรอดของศกเกียส

ประการแรก ภายในจิตใจของศกเกียสถูกเติมเต็มแล้ว ในจิตใจของเขามีแต่ความสันติสุข เดิมทีนั้น เขาก็เป็นคนมั่งมีชอบเงินทอง แต่บัดนี้เขาได้น้อมรับเอาพระเยซูเข้าไปไว้ในจิตใจภายในเขาก็มีแต่ความสุข เขามีพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเขา เขาไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีกเลย เขาไม่ต้องการเงินทองทรัพย์สินสมบัติอีก เพราะเขามีองค์พระเยซูของศักดิ์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้นำพาเขา เติมเต็มในเขาและเป็นจุดหมายปลายทางของเขา

ประการที่ 2 วิถีชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมนั้นเขาเป็นนายด่านภาษี เขาถือโกงและหลอกลวงคนตัวเขาจึงเต็มไปด้วยความผิดบาป แต่บัดนี้เขาได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว เขาไม่เพียงแต่จะกลับใจยอมรับความผิดบาปต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าเท่านั้น เขายังเตรียมที่จะสารภาพผิดกับมนุษย์ด้วย ซึ่งสิ่งนี้คงจะต้องทำความอับอายแก่เขาเหลือเกิน และเขายังจะคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้นอโกงมาถึง 4 เท่า ฉะนั้นหากเขานอโกงมา 1 หมื่นก็ต้องชดใช้เป็นเงินถึง 4 หมื่น เขาต้องทำเช่นนี้กับทุกคนที่เขาได้นอโกงมา เรื่องนี้ยอมทำไม่ได้ง่ายคายนัก แต่เมื่อศกเกียสได้รับความรอดแล้วเขาก็ทำได้

ประการที่ 3 การที่ชกกายได้รับความรอดก็มีพยานหลักฐานอีกข้อหนึ่ง คือ พระเยซูคริสต์ตรัสด้วยพระองค์เองว่า “วันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว” เพื่อนที่รัก – ท่านอาจจะยังสงสัยว่า เหตุใดพระองค์จึงทรงตรัสเช่นนี้ ในเมื่อในพระคัมภีร์บอกแก่เราว่า พระเยซูได้เสด็จไปยังบ้านของศกเกียสแต่เหตุใดพระองค์จึงตรัสว่า ความรอดได้มาถึงบ้านนั้นแล้ว ถ้าเช่นนั้น ความรอดคืออะไร? โอ – เพื่อนที่รัก ความรอดก็คือองค์พระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์เสด็จมายังบ้านนี้ ความรอดก็มาถึงบ้านนี้ด้วย ถ้าหากท่านต้องการได้รับความรอด ท่านก็ต้องการพระเยซู ต้อนรับพระเยซูก็จะได้รับความรอด

ท่านยินดีจะต้อนรับพระเยซูหรือไม่

เพื่อนที่รักทั้งหลาย เราขอบอกแก่ท่านว่า การที่ท่านจะได้รับความรอดนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับว่า ท่านจะเข้าใจในหลักคำสอนในศาสนาคริสต์มากน้อยเท่าไร แต่ทว่าขึ้นอยู่กับความยินดีในการต้อนรับ พระเยซูคริสต์ของท่าน หากท่านจะยอมเปิดจิตเปิดใจของท่าน ขจัดอคติและคิดเห็นส่วนตัวของท่านทิ้งเสีย และน้อมจิตน้อมใจทูลต่อพระองค์ว่า “ข้าแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้าได้เปิดจิตใจของข้าพเจ้าพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ด้วยความปีติยินดี ขอให้พระองค์สถิตอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าและเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า” เช่นนี้ท่านก็จะได้รับความรอด

พระเยซูตรัสว่า “บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด” พระเยซูได้เสด็จมาแสวงหาท่านผู้ได้หลงหายไป ปัญหาเรามีอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์แต่อยู่ที่ภายในจิตใจของท่านมี

ความประสงค์ที่จะพบกับพระองค์หรือไม่ ถ้าหากท่านมีจิตใจที่จะพบกับพระองค์ วันนี้พระองค์ได้มาแสวงหาท่านแล้ว จงรีบร้อนรับพระองค์เสีย แล้วท่านจะได้รับพร

คริสเตียนผู้หนึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์ในการได้รับความรอดของเขา

ในวันทีหิมะตกหนักวันหนึ่ง เขาได้เดินเข้าไปใกล้กับสถานที่ประชุมเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ณ ที่นั่นเขาได้ยินเสียง อ่านพระคัมภีร์จากหนังสือ อีสยาห์ บทที่ 45 ข้อ 22 “บรรดาคนทั้งมวลจงถึงปลายแผ่นดินโลก จงหันมาหาเรา และรับความรอด; เพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นอีกเลย” จากนั้นก็มีการเทศน์ นักเทศน์ได้ใช้เวลาสิบกว่านาทีในการเทศน์ ทันทีทันใดก็เห็นเขาได้นั่งอยู่ในที่นั่นด้วย เขามีสีหน้ายุ่งเหยิงแสดงถึงความทุกข์ภายในจิตใจ นักเทศน์ผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่า “คนหนุ่มที่รักข้าพเจ้าทราบว่าคุณภายในท่านนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ใจ ขอให้ท่านจงพิจารณาถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเถิด, พินิจดูพระองค์, พินิจดูพระองค์ ถ้อยคำนี้ได้ทำให้บังเกิดความกระตือรือร้นต่อจิตใจของเขา ขอขอบคุณพระเจ้า เขาได้ก้มหน้าคุกเข่าลงอธิษฐานในเวลานั้นเขารู้สึกว่า เมฆหมอกแห่งความเศร้าหมองได้สลายตัวไปจากจิตใจของเขาแล้ว แสงสว่างได้ส่องเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาเสีย เขารู้สึกปีติยินดี และเขาก็ได้รับความรอดแล้ว เพื่อนที่รัก วันนี้ท่านได้พินิจดูองค์พระเยซูหรือเปล่า เพื่อนที่รัก พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อจะแสวงหาท่านและช่วยท่านให้รอด พระองค์ได้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อท่าน พระองค์หลั่งโลหิตเพื่อช่วยให้ท่านรอด พระองค์ได้ทรงกระทำภารกิจของพระองค์สำเร็จแล้ว วันนี้พระองค์เสด็จมาแสวงหาท่านก็เพื่อจะเรียกท่านกลับไปสู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า เพื่อนที่รัก จงเปิดจิตเปิดใจของท่านต้อนรับพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของท่านเถิด เมื่อท่านต้อนรับพระองค์ความรอดก็จะมาถึงท่าน เพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด พระองค์คือความรอด

คำอธิษฐาน

โอ! ข้าพเจ้าพระเจ้า ข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นและทราบว่า พระองค์ทรงเสด็จมาในโลกนี้ เพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้หลงหายไปให้รอด ข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มใจในพระเมตตา และพระกรุณาอันใหญ่หลวง ที่มีต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะแสวงหาพระองค์ แต่ไม่ทราบว่า จะแสวงหาได้ที่ไหน อย่างไร วันนี้ ขอขอบคุณพระองค์ พระองค์ทรงเสด็จมาหาข้าพเจ้า ทรงรู้จักชื่อข้าพเจ้า ทรงเรียกหาข้าพเจ้า และทรงยินดีที่จะประทับอยู่ในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้ง ขอเชิญองค์พระเยซูทรงเสด็จเถิด! ทรงเสด็จประทับในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า วันนี้ความรอดมาถึงข้าพเจ้าแล้ว ขอขอบคุณพระองค์ ความรอดได้มาถึงข้าพเจ้าแล้ว และมาถึงบ้านของข้าพเจ้าด้วยสรรเสริญพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน!

เพื่อนที่รัก เมื่อท่านได้อ่านหนังสือนี้แล้ว มีความสนใจหรือต้องการหนังสือเกี่ยวกับองค์พระผู้
เป็นเจ้าแล้วกรุณาติดต่อสถานที่ดังต่อไปนี้:

ห้องสมุดกิติคุณ

คริสตจักรกรุงเทพฯ

เลขที่ 18 ซอย 7 ถนนสุขุมวิท

พระนคร

โทร: 55859

พิมพ์ที่โรงเรียนอาชีวะคอนบอสโก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ พระนคร
โทร.58618 ม. โกมิเอโร ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา 12/1/13